

วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (งวดปัจจุบัน รอบ 12 เดือน)  
 สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560

RM-3

คณะ	ความเสี่ยงที่พบ	จำนวน KRI	KRI				สาเหตุที่ไม่ทำให้บรรลุตามค่าที่ได้รับ	แนวทางในการลดความเสี่ยง	แผนดำเนินงานลดความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			ตัวชี้วัดความสำเร็จ(KRI)	เป้าหมาย(ค่าที่จะได้รับ)	ผลค่าเป็นตาม KRI	บรรลุ/ไม่บรรลุ				
วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม	ระบบป้องกันอัครคิภของอาคาร	1	การทำงานของระบบการป้องกันอัครคิภ	ระบบทำงานได้สมบูรณ์	จากการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินการในระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 พบว่า ขณะอยู่ระหว่างการดำเนินการติดตั้งระบบป้องกันอัครคิภภายในอาคาร	บรรลุ	ไม่มี	ป้องกันความเสี่ยง	รองคณบดีฝ่ายบริหารมอบหมายให้ฝ่ายพัสดุดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามกระบวนการทางพัสดุ และได้บริษัทเข้ามาดำเนินการวางระบบป้องกันอัครคิภเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ.2560 ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการติดตั้งระบบภายในอาคารคาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญาในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561	รองคณบดีฝ่ายบริหาร / กุมภาพันธ์ 2561
วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม	การคัดลอกผลงานวิชาการของอาจารย์	1	ไม่มีการคัดลอกผลงานวิชาการเกิดขึ้นกับอาจารย์ประจำวิทยาลัย	ไม่มีการคัดลอกผลงานวิชาการเกิดขึ้นกับอาจารย์ประจำวิทยาลัย	ฝ่ายวิจัยได้มีระบบตรวจสอบงานวิจัย และผลงานวิชาการผ่านโปรแกรมอัครคราวิสุทธีเพื่อตรวจสอบการ plagiarism ของผลงานที่เสนอมายังฝ่ายวิจัย	บรรลุ	ไม่มี	ป้องกันความเสี่ยง	ฝ่ายวิจัยได้กำหนดนโยบายและแผนงานตลอดจนมาตรการการป้องกันการคัดลอกผลงานวิชาการ ทั้งนี้ ในส่วนของแผนงานได้มีการสร้างจิตสำนึก จริยธรรมในการวิจัยให้กับบุคลากรโดยมีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดลอกผลงานวิชาการ และในระหว่างวันที่ 1 - 3 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ได้มีการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัย และการคัดลอกผลงานวิชาการกับคณาจารย์ ที่โรงแรมอมารี หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นอกจากนี้ยังมีการกำหนดให้ตรวจรายงานวิจัยจากเงินรายได้ของวิทยาลัยฯ และตรวจรายงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการวิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคมด้วยโปรแกรมอัครคราวิสุทธี	รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย / กันยายน 2560

วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสาร สังคม	อาจารย์ประจำหลักสูตรไม่เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558	1	อาจารย์ประจำหลักสูตรผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558	ทุกหลักสูตร	ฝ่ายวิชาการร่วมกับฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ดำเนินการตรวจสอบอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 4 หลักสูตร และรายงานผลไปยังมหาวิทยาลัยพิจารณาตรวจสอบ	บรรลุ	ไม่มี	ป้องกันความเสี่ยง	รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตร ทั้ง 4 หลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด และในการรับอาจารย์ใหม่จะมีการกำหนดเกณฑ์ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของอาจารย์	รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย / กันยายน 2560
-------------------------------------	--	---	--	-------------	--	-------	-------	-------------------	--	--

ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 24 / 2561 วาระที่ 4.4

.....  


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล อินทร์จันทร์)

ตำแหน่ง คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560